



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์สปริงนิวส์</p>	<p>ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในหัวข้อ “การเร่งให้ประชาชนทุกคนในอาเซียน มีสุขภาพดีถ้วนหน้า” และร่วมลงนามข้อตกลงการจัดตั้ง ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation เพื่อรับมือการก้าวสู่สังคมสูงวัยของประเทศในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเตรียมเปิดศูนย์นี้ในกรุงเทพฯ ช่วงการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 35 ในเดือนพ.ย. 2562 นอกจากนี้ ยังร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุข 9 ประเทศสมาชิกรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนด้วย</p> <p>-เสนอข่าว ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน รมว.สธ.ชักชวนคนในกระทรวงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยเต้น “Chicken Dance” ถือเป็นหนึ่งในการประชุมที่ผู้เข้าร่วมต้องออกแรงมากที่สุดและได้ลดความอ้วนไปในตัว</p>
<p>สยามธุรกิจ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมการเกษตร ม.รังสิต นำสื่อมวลชน พร้อมคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เข้าชมแปลงทดลองปลูกกัญชา ในโรงเรือน ภายในอาคารคณะนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งจากการทดลองปลูกกว่า 3 เดือน อัตราการงอกถือว่าได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และมีหลากหลายสายพันธุ์ หากได้ต้นพันธุ์ที่ดีในอนาคตจะขยายพันธุ์เพื่อรองรับการปลดล็อกกัญชาให้ประชาชนสามารถปลูกได้</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ปลดล็อกผลิตภัณฑ์จากกัญชง</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ 2 ฉบับ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชง ได้แก่ 1.ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง พ.ศ. 2562 โดยกำหนดลักษณะกัญชงตามพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการผลิตฯ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากกัญชง 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดเพิ่มเงื่อนไขสำหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชง และระบุชื่อยกัญชงให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แต่ได้ยกเว้นกรณีสำคัญไว้ด้วย โดยทั้ง 2 ฉบับให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p>
<p>มติชน ข่าวสด</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์ newstv</p>	<p>เตรียมรับพายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับ นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. พื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักจากพายุโซนร้อนโพดุล วันที่ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. นี้ โดยให้สถานบริการทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำนวจความแข็งแรงของอาคาร สิ่งก่อสร้าง และระบบต่างๆ ขนย้ายเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่สูง จัดเตรียมบุคลากรดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ พร้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีสถานบริการถูกน้ำท่วมหรือประชาชนเดินทางลำบาก และวางแผนจัดที่พักสำรองสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบ</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>เว็บไซต์ mcot.net</p>	<p>พยาบาลปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยกรณีนายโกวิท อินทสอน พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน รพ.ปากชม ปลอมวุฒิการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนานถึง 11 ปี จนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ จ.เลย แล้ว ล่าสุดนายโกวิทถูกให้ออกจากราชการและรับโทษทางคดีอาญารฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>กรณีอาหารเป็นพิษ จ.บุรีรัมย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มอบหมาย สคร.ที่ 9 จ.นครราชสีมา และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก เดลินิวส์	ร่วมกับสสจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ เบื้องต้นพบมีลำไส้อักเสบรุนแรง ได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะได้ผลภายใน 1 สัปดาห์ และจากการสอบสวนโรคผู้ใกล้ชิดไม่พบผู้ใดมีอาการท้องเสีย ทั้งนี้ สัมผัสเป็นอาหารประกอบสด วัตถุดิบต้องมีความสะอาดที่เพียงพอ และอาหารบางอย่างวิธีการปรุงดีแต่หากทิ้งไว้นานอาจเกิดอาหารเป็นพิษได้ ขอให้ประชาชนยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใช้ภาชนะปิดอาหารมิดชิด ป้องกันแมลงวันตอม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารค้างคืนอาหารมีกลิ่นผิดปกติ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา	ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มอบให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 และกล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียประมาณร้อยละ 30-40 ของประชากร หรือประมาณ 18-24 ล้านคน และมีผู้ป่วยโดยรวมประมาณ 6 แสนคน ในแต่ละปีมีมารดาที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 5 หมื่นคน และมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย 12,125 คน สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและต้องมีผู้บริจาคไขกระดูกที่เข้ากันได้กับผู้ป่วย โดยทั่วไปจึงเป็นการรักษาตามอาการ สธ.จึงร่วมมือกับมูลนิธิโรคโลหิตจางแห่งประเทศไทย และทบวงมหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ
สยามรัฐ	สินค้าสุขภาพผิด ก.ม. -เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ออย. ร่วมกับ กสทช. และ ก.ต.จ.ท.ฯ จัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ ทั้งการแจ้งระงับโฆษณาและเปรียบเทียบปรับผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังขยายการดำเนินการเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชน เช่น บริษัท ซอปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกิจการธุรกิจตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นต้นทางของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลจากคำสำคัญ (Keywords) เพื่อระงับข้อมูลจากเว็บไซต์ซอปปี้ ตั้งแต่ ม.ค.- มิ.ย. 2562 จากการใช้ Keywords 3,977 คำ สามารถระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้มากถึง 151,560 ชิ้น เฉลี่ย 842 ชิ้นต่อวัน
เว็บไซต์เดลินิวส์	โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรีย รongลงมาคือ ไวรัสและปรสิต อาการหลักคือ ปวดท้อง ร่วมกับอาการท้องเสีย มีไข้ กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ การรับเชื้อมักเกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด การป้องกันจึงต้องรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน หากมีอาการของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ต้องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดน้ำ ขาดสมดุลของเกลือแร่ โดยการดื่มน้ำสะอาด ใช้ผงเกลือแร่ และรักษาตามสาเหตุ รวมถึงดูแลตัวเอง ไม่ให้รับเชื้อซ้ำและป้องกันการระบาดสู่ชุมชน
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	บุคลากร สธ. ชายแดนใต้ขอปรับตำแหน่ง -เสนอข่าว นายอะหมัดลุตฟี กามา ประธานชมรม ว.16 สาธารณสุขชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า ชมรมฯ ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ปรับตำแหน่งสายงานทั่วไปสู่สายงานวิชาการ เนื่องจากเมื่อปี 2558 ก.พ.ได้มีหนังสือกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา สามารถปรับจากทั่วทั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปแท่งวิชาการ ระดับชำนาญการได้ ซึ่งกองทัพบกบุคคล สธ. ได้ปรับตำแหน่งให้ในปี 2559 และ ปี 2560 แต่ในปี 2561 สธ. มอบหมายให้สำนักตรวจราชการ เขตฯ 12 ดำเนินการแทน ซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์กว่า 300 คน แต่ส่งข้อมูลแค่ 75 รายเท่านั้น ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงเสนอขอเรียกร้อง ดังนี้ 1.ให้สำนักงานตรวจราชการ เขตฯ 12 ส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้งหมดให้กองทัพบกบุคคล สธ. ภายในปีงบประมาณ 2.ขอให้จัดตั้งกองบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนชายแดนใต้ (กชต.) รับผิดชอบการปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนชายแดนใต้ทุกกระทรวง ทุกสังกัด ตามหลักเกณฑ์หนังสือ กพ. ว.16 ปี 2558 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อความเสมอภาค เป็นธรรมและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3.หากสำนักตรวจราชการ เขตฯ 12 ยังดำเนินการล่าช้าหรือเลือกปฏิบัติ ขอให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือให้กองทัพบกบุคคล สธ. ดำเนินการเช่นเดิม
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน	จับบุหรีไฟฟ้า -เสนอข่าว นพ.ชยพันธ์ ลิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว การจับกุมบุหรีไฟฟ้า ซึ่งเป็นการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายของ สคบ. ขยายผลจากการตรวจยึดครั้งก่อนที่มีการ

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ voathai เว็บไซต์ mcot.net	ถ่ายทอดสดขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อออนไลน์ โดยยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้ 6 ลัง นำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้า 16 ลัง อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า 15 ลัง กล่องเล็ก 160 กล่อง และอุปกรณ์อื่นหลายรายการ มูลค่าของกลางรวม 10 ล้านบาท ทั้งนี้ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการนำสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไป นำไปสู่โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ หากต้องการปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่โทร.1600 ฟรี หรือเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทั่วประเทศ
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์ ChiangmaiNews เว็บไซต์ thebangkokinsight	แนะนำกินผลไม้เพื่อสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ชี้ การส่งเสริมให้คนไทยกินผลไม้เป็นทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาหมักคุด ลำไย ลองกอง เงาะ และทุเรียนล้นตลาด แต่ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะและหลากหลาย โดยใน 1 วัน ควรกินผลไม้ 3- 5 ส่วน สำหรับมังคุด มีสารแซนโทน มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดการปวดข้อเข่า 1 ส่วนเท่ากับ 4 ผล ลำไย เป็นแหล่งวิตามินซี 1 ส่วน เท่ากับ 5-6 ผล ลองกอง เป็นแหล่งโปแตสเซียมและใยอาหาร ลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย 1 ส่วนเท่ากับ 5-6 ผล เงาะ มีวิตามินซี แคลเซียม ช่วยป้องกันโรคหวัด เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน 1 ส่วนเท่ากับ 4 ผล ส่วนทุเรียน มีเบต้าแคโรทีนและโปแตสเซียม 1 ส่วนเท่ากับ 1 เม็ดเล็ก และควรเลือกกินผลไม้สดแทนผลไม้กระป๋องหรือผลไม้อบแห้ง เพื่อให้ร่างกายได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด
ข่าวสด	โรคไข้วัดข้อยุ้งลาย -เสนอข่าว นายชินวรินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้วัดข้อยุ้งลายในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 ส.ค. พบผู้ป่วยสะสม 172 ราย อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 25-44 ปี พบมากในเขตราชเทวี ธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางบอน ทั่วประเทศ สวนหลวง บางขุนเทียน และลาดกระบัง ตามลำดับ จึงประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค
เว็บไซต์ kapook	จับโรงงานครีมเถื่อน -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 4 บก.ปคบ. เข้าตรวจค้นบ้านพัก หมู่ที่ 15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตครีมหมักปริญา พบเครื่องกวนครีม อุปกรณ์ในการผลิตครีม เนื้อครีมที่ยังไม่ผสม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวนมาก ผู้ต้องหาสารภาพว่าลักลอบผลิตครีมจริง ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน บก.ปคบ. โทร. 1135 หรือ เพจรู้ทันภัยเครื่องสำอาง อาหารและยา



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch